



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

# SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN  
KHÓA 32



# Chương trình đào tạo



Học viên có được miễn môn triết học  
khi đã có bằng trung cấp chính trị?



Môn Triết học trong chương trình đào tạo  
Thạc sĩ, không xét miễn đối với HVCH  
có bằng trung cấp hay cao cấp chính trị.

# Chương trình đào tạo



Nếu hoàn tất đủ số tín chỉ và môn học trước thời hạn thì HV có được bảo vệ luận văn trước không?



Học viên được phép bảo vệ luận văn với điều kiện, thời gian học tập tối thiểu 18 tháng



# Chương trình đào tạo



HV có được bảo lưu kết quả khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sau khi vừa nhập học?  
Nếu được bảo lưu thì học phí sẽ đóng như thế nào?

Học viên được xét thêm thời gian nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập theo lệnh điều động của Nhà nước, lực lượng vũ trang. Trường hợp này HV có thể được xét chuyển khóa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian nghỉ học tạm thời theo diện này không tính chung trong thời gian đào tạo tối đa toàn khóa.

Các trường hợp bảo lưu học tập đã được sự chấp thuận của nhà trường (có văn bản xác nhận) thì các bạn được bảo lưu học phí .

# Chương trình đào tạo



Khoa có hỗ trợ việc làm trong lab để HVCH vừa học vừa làm?



Các HV liên hệ trực tiếp Khoa, bộ môn phụ trách ngành đào tạo để được thông tin thêm.



# Chương trình đào tạo



Học dư tín chỉ trong khung CTĐT thì  
phải đóng bao nhiêu 1 chỉ?




Hiện tại mức học phí học vượt, học lại  
quy định theo khối ngành và  
theo năm học



# Chương trình đào tạo



HV thuộc diện BSMS, đã học một vài môn ở đại học, vậy các môn này sẽ được xét như thế nào ở bậc MS?



Học viên thuộc chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (BS-MS), Trường sẽ có quyết định xét chuyển điểm các môn mà các bạn đã học ở bậc đại học lên bậc thạc sĩ. Các bạn theo dõi trên website của phòng để cập nhật thêm nhé.

# Anh văn



Điều kiện để xét đầu ra anh văn?  
Và thủ tục?



Học viên đã đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của khóa tuyển khi đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ thì được xét đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ đầu ra của chương trình thạc sĩ nếu chứng chỉ còn hạn 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp chứng chỉ tại Phòng ĐT SĐH để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Trường hợp này HV phải nộp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ tại Phòng ĐT SĐH để Nhà trường xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ. (xem trên website tại mục quy chế - biểu mẫu / Quy định của Trường ĐH KHTN



# Anh văn



Chuẩn đầu ra anh văn năm 2022 là TOELF iBT,  
vậy TOELF ITP có chấp nhận không?



Trường chỉ áp dụng các chứng chỉ quốc tế đã được liệt kê trong cẩm nang học vụ, (quyển này các bạn có thể đến phòng để nhận) hoặc xem trên website tại mục quy chế - biểu mẫu / Quy định của Trường ĐH KHTN

# Anh văn



Chuẩn đầu ra ngoại ngữ có áp dụng với văn bằng 2 ngôn ngữ anh hệ từ xa không?



Trong cẩm nang học vụ có đề cập, HV có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài 1 trong các ngôn ngữ

Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn, được dùng để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

( xem trên website tại

mục quy chế - biểu mẫu / Quy định của Trường ĐH KHTN)

# Anh văn



Trường có tổ chức học và thi anh văn đầu ra  
nữa hay không?



Hiện tại, Trường không tổ chức ôn tập và thi anh  
văn dùng để xét đầu ra dành cho học viên cao học.

# Học phí



Số tài khoản của trường để đóng học phí,  
chuyển khoản?



**Học viên liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học lấy thông báo đóng học phí Khóa 32, trong thông báo, có thông tin về số tài khoản của Trường**

# Học phí



HV thuộc diện BSMS, đã học một vài môn ở đại học, vậy học phí sẽ đóng như thế nào?



**Sau khi HV đóng học phí cho nhóm học phần 1, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ có thông báo về việc thanh toán học phí cho các môn học đã học ở giai đoạn BSMS**

**Thời gian thông báo trong kỳ đóng học phí đợt 2, năm 1 HV phải theo dõi trên website của phòng sau đại học tại:**

**<https://sdh.hcmus.edu.vn/>**



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

Trong quá trình học tập tại Trường, các học viên có thể liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để được tư vấn, giải đáp nhé!!!



Phòng Đào tạo Sau đại học  
Phòng 8, Dãy B, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên



<https://sdh.hcmus.edu.vn>



(+84) 28 38.350.097



[facebook.com/ogs.hcmus](https://facebook.com/ogs.hcmus)



[dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn](mailto:dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn)

